

Đồng Xoài, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO THAM LUẬN
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác
của Phòng Nội vụ thành phố Đồng Xoài

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Hội nghị!

Được sự phân công của Ban tổ chức Hội nghị, tôi xin trình bày tham luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Phòng Nội vụ thành phố Đồng Xoài năm 2024.

Trên cơ sở Chương trình công tác năm 2024 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 và lãnh đạo Phòng Nội vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kính thưa Hội nghị!

Trong năm 2024, Phòng Nội vụ thành phố đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác của ngành Nội vụ. Trong đó, đạt được một số kết quả nổi bật như:

Thực hiện quy trình bầu bổ sung 02 Phó Chủ tịch UBND thành phố; quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 42 công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị; điều động 04 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; quyết định thi hành kỷ luật đối với 01 công chức và 03 viên chức; quyết định nghỉ hưu đối với 05 giáo viên và quyết định tinh giản biên chế đối với 06 viên chức (05 giáo viên và 1 nhân viên); trình Sở Nội vụ ban hành Quyết định thôi việc theo nguyện vọng đối với 03 công chức.

Ban hành Kế hoạch thu hút, trọng dụng người có tài năng trên địa bàn thành phố Đồng Xoài; Kế hoạch kiện toàn, luân chuyển, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố năm học 2024 - 2025.

Quyết định tạm giao biên chế công chức, viên chức (số lượng người làm việc), hợp đồng lao động hỗ trợ, phục vụ năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị và trường học công lập, Quyết định chuyển ngạch và xếp lương cho 1.184 giáo viên tại các trường học công lập.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tiến Hưng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng Đề án sơ bộ thành phố phường Tiến Hưng và trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương để xây dựng Đề án chính thức; Tổ chức thành công kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024, kết quả tuyển dụng 24 công chức để bố trí công tác tại các xã, phường; thực hiện điều động 04 công chức cấp xã thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng.

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính và sáng kiến cải cách hành chính năm 2024 với 5 giải cá nhân thi trực tuyến, 04 giải sáng kiến cải cách hành chính; báo cáo và đề nghị công nhận xã Tiến Hưng và xã Tân Thành đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” năm 2024.

Cử 430 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng do Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ và các Sở ngành tổ chức, như: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên; bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng Đoàn thanh tra; bồi dưỡng cán bộ dân vận cơ sở; lớp tập huấn trên nền tảng đào tạo trực tuyến mở; đào tạo Trung cấp lý luận chính trị.

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố với thanh niên thành phố Đồng Xoài năm 2024 với chủ đề “*Thanh niên Đồng Xoài chung tay thực hiện “Xây dựng ý thức công dân đô thị”*”; qua đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã trao đổi, giải đáp những thắc mắc, ý kiến của đoàn viên thanh niên, đồng thời, lắng nghe những ý kiến, ý tưởng của thanh niên trong việc tham gia xây dựng ý thức công dân đô thị góp phần xây dựng thành phố Đồng Xoài trở thành Đô thị xanh-Thành phố hội tụ thông minh theo hướng “*Hiện đại, Sinh thái, Thông minh*”.

Trình cấp có thẩm quyền phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 03 cá nhân; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 40 cá nhân; tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 12 tập thể; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 56 tập thể, cá nhân; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 03 tập thể; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 02 cá nhân. Tham mưu UBND thành phố tặng Giấy khen chuyên đề, đột xuất cho 184 tập thể, 691 cá nhân; danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 08 tập thể; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 574 cá nhân; Giấy khen (khen thưởng tổng kết năm) cho 93 tập thể, 416 cá nhân; danh hiệu Lao động tiên tiến cho 1.136 cá nhân.

Chỉnh lý tài liệu năm 2024 cho 03 đơn vị (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Thanh tra thành phố); ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu tại Kho lưu trữ thành phố; Quyết định ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh.

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường hướng dẫn, tạo điều kiện cho các cơ sở tôn giáo tổ chức

sinh hoạt tôn giáo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; các nhu cầu tôn giáo chính đáng và hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tôn giáo được xem xét giải quyết và tạo điều kiện, hỗ trợ tổ chức; Thực hiện tốt công tác quản lý, hướng dẫn, thăm hỏi, gặp gỡ và chúc mừng các ngày lễ trọng của tôn giáo, qua đó chủ động trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương.

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể Hội nghị!

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực Nội vụ trong năm 2024 cũng gặp phải một số khó khăn như:

- Luật tổ chức chính quyền địa phương, chưa quy định cho thành lập các Tổ đại biểu nên khó khăn trong quá trình hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã, đặc biệt trong hoạt động trao đổi, thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân trước kỳ họp, trước các đợt tiếp xúc cử tri. Theo quy định, đối với Hội đồng nhân dân cấp xã chỉ có một đại biểu chuyên trách đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã. Phần lớn các đại biểu HĐND cấp xã kiêm nhiệm, thời gian cho công tác chuyên môn nhiều nên không bảo đảm thời gian cho nhiệm vụ đại biểu, cũng phần nào ảnh hưởng đến việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

- Số lượng giáo viên đứng lớp và giáo viên bộ môn (*tin học, mỹ thuật, âm nhạc, thể dục*) chưa đáp ứng nhu cầu giảng dạy tại các trường học công lập trên địa bàn.

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể Hội nghị!

Để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực Nội vụ trong năm 2025, Phòng Nội vụ đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý của ngành Nội vụ.

Thứ hai, tham mưu cải cách công vụ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ ba, tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, địa phương.

Thứ tư, củng cố, bổ sung kịp thời khi có biến động về nhân sự các chức danh cán bộ chủ chốt đảm bảo hoạt động thông suốt của chính quyền cơ sở đáp ứng yêu cầu quản lý trên các lĩnh vực tại địa phương.

Thứ năm, thực hiện tuyển dụng, họp đồng giáo viên đáp ứng nhu cầu giảng dạy tại các trường học công lập.

Thứ sáu, quan tâm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên một số mặt công tác khác như: tín ngưỡng, tôn giáo; hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; công tác văn thư - lưu trữ, công tác thanh niên.

Thứ bảy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đáp ứng thực hiện nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo tham luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công tác của Phòng Nội vụ thành phố.

Cuối cùng, kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, thành đạt. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp./.

Xin trân trọng cảm ơn!